

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากความกรุณาและความอนุเคราะห์จากบุคคลผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยจึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณต่อบุคคลเหล่านั้น

ในลำดับแรก ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช้องนาง วิพพานุพงษ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และกรรมการสอบสารนิพนธ์) ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี (ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์) และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน (กรรมการสอบสารนิพนธ์) ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการให้คำแนะนำและให้ความเห็นรวมทั้งกรุณาตรวจแก้ไขสารนิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สิทธิชัย เทพไพฑูรย์ (ผู้ร่วมก่อตั้ง Debuz, GAMEINDY และ INDYverse) ที่ท่านได้ให้คำแนะนำและองค์ความรู้ที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กล่าวถึงในสารนิพนธ์เล่มนี้

ลำดับต่อมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านกฎหมายและทางด้านอื่น ๆ ให้แก่ผู้วิจัยนับแต่เวลาที่ผู้วิจัยได้เข้ามาเป็นนักศึกษาระดับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้ รวมทั้งผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณแด่มิตรไมตรีและความเอื้ออาทรของเพื่อนๆ นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 16 ทุกท่าน

เหนือสิ่งอื่นใด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวของผู้วิจัยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทั้งด้านกำลังใจและกำลังใจซึ่งเป็นเสมือนแรงผลักดันที่สำคัญอันขาดมิได้ที่ทำให้ผู้วิจัยมีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ในท้ายที่สุด

แม้ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้จัดทำสารนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้ผ่านความรู้สึกต่าง ๆ มากมาย ทั้งความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ใจบ้างแต่ผู้วิจัยก็ได้ผ่านความรู้สึกเหล่านั้นมาได้ทั้งด้วยความพยายามของตนเองและด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างทั้งที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงและมีได้กล่าวถึงในที่นี้ ดังนั้น การที่สารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จได้จึงถือเป็นความสำเร็จหนึ่งที่มีความหมายในชีวิตของผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์เล่มนี้จะมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านไม่ว่าในแง่มุมใดและไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้ คุณงามความดีที่เกิดจากสารนิพนธ์เล่มนี้ ถ้าหากมี ผู้วิจัยขอมอบให้แก่บุคคลผู้ที่มีพระคุณในชีวิตของผู้วิจัยทุกท่านและหากสารนิพนธ์เล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ณัฐนิชา ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม